

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์</b></p> <p>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยให้มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่และความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่และการรณรงค์โดยใช้กลุ่มต่าง ๆ ช่วยประสานความร่วมมือ จึงจะประสบความสำเร็จในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p><b>๒. โครงการมอบรถเข็นชนิดพิเศษและโครงการมอบกายอุปกรณ์ทุกชนิด</b></p> <p><u>โครงการมอบรถเข็นชนิดพิเศษ</u></p> <p>- ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. สำนักรายชื่อเดิมที่เคยส่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับรถเข็นฯ ว่าผู้พิการยังอยู่หรือไม่หรือมีความพิการติดเตียงหรือไม่ (ผู้พิการติดเตียงไม่สามารถใช้รถเข็นชนิดพิเศษได้)</p> <p>๒. สำนักรายชื่อใหม่ (ที่ตกหล่นจากรอบที่แล้ว) ให้ยื่นคำขอโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) มีบัตรประจำตัวคนพิการ ๒) อายุไม่เกิน ๖๕ ปี (ถ้าเป็นเด็กพิการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ๓) มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ๔) มีฐานะครอบครัวยากจน</p> <p><u>โครงการมอบกายอุปกรณ์ทุกชนิด</u></p> <p>- ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการมอบกายอุปกรณ์ทุกชนิดให้ประชาชนคนพิการให้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจสามารถส่งแบบคำขอมาโดยไม่ต้องมีแบบวัดตัวเหมือนรถเข็นชนิดพิเศษ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีบัตรคนพิการ ๒) เป็นคนพิการที่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการ ๓) มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ๔) มีฐานะครอบครัวยากจน</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p><b>๓. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ</b></p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจประชาชนในพื้นที่ของตนเอง หากประสงค์จะปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p><b>๔. การดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบเก็บขนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบเก็บขนก็ต้องดำเนินการด้วยเช่นกัน จึงให้ผู้บริหารท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &amp; Transparency Assessment: ITA)</b></p> <p>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และฝากท้องถิ่นอำเภอช่วยตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ละเอียดรอบคอบ ในส่วนของการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการทดสอบแบบทดสอบการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบทดสอบการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในข้อคำถาม</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p><b>๖.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b></p> <p>- เน้นย้ำให้ผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อทราบรายการจัดสรรแล้วขอให้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องให้ครบถ้วน ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไข</p> <p>- ให้ตรวจสอบพื้นที่ว่าพร้อมดำเนินการหรือไม่ และรายละเอียดถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจึงดำเนินการได้ แต่ถ้าใบงวดที่ออกมาไม่ตรงกับใบจัดสรร ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก